



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๑๒ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบด้วยตนเอง ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และทางเว็บไซต์ www.chiangraipao.go.th และทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ www.officer.chiangraipao.go.th

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิในการแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอติฉัตร วันไชยธนวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	กลุ่มวิชาเอก
๑	๐๐๑	นายณัฐปคัลภ์ หน่อท้าว	พลศึกษา
๒	๐๐๒	นางสาววรรณิศา ภาวะนา	ภาษาไทย
๓	๐๐๓	นางสาวดวงนภา สุกใส *	สังคมศึกษา
๔	๐๐๖	นายวัชรวีร์ ปัญญาบุญ	ภาษาอังกฤษ
๕	๐๐๘	ว่าที่ ร.ต.หญิง นิรัชพร ถนนมศักดิ์ศรี	พลศึกษา
๖	๐๐๙	นายไกรสร คำพูล	พลศึกษา
๗	๐๑๐	นางสาวนิลาวัลย์ เตชะสีบ	พลศึกษา

หมายเหตุ กรณีบุคคลที่มีเครื่องหมาย “ * ” จะต้องดำเนินการหาหรือคุณสมบัติเกี่ยวกับผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศเพิ่มเติมไปยังจังหวัดเชียงราย/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น